

**BẢN TIN HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH
VÀ SỰ KIỆN NỔI BẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
NGÀY 11 THÁNG 11 NĂM 2021**

1. Triển khai quy định mới về thi hành Điều lệ Đảng

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã trình bày những nội dung quan trọng của Quy định số 24-QĐ/TW, trong đó có một số điểm mới về trình độ học vấn, quyền lợi của đảng viên; các quy định mới về giới thiệu và kết nạp người vào Đảng; về thời hạn tổ chức lễ kết nạp đảng viên và xét công nhận đảng viên chính thức; về phát thẻ Đảng và quản lý thẻ, hồ sơ đảng viên; về khen thưởng đối với tổ chức Đảng và đảng viên; về quy định chuyển sinh hoạt Đảng; các quy định về hướng dẫn tổ chức Đại hội các cấp; các nguyên tắc trong sinh hoạt Đảng v.v.. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

2. Giới thiệu Phó Giám đốc Sở Nội vụ ứng cử Chủ tịch UBND huyện Châu Thành

Đồng chí Phạm Thiện Nghĩa – Phó Bí thư Tỉnh ủy/Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về điều động, chỉ định đồng chí Lê Minh Trung – Phó Giám đốc Sở Nội vụ, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy và giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy Châu Thành, nhiệm kỳ 2020 – 2025; đồng thời, giới thiệu ứng cử đề Hội đồng nhân dân huyện bầu giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

3. Đồng Tháp kiến nghị giải pháp thúc đẩy xuất khẩu sang Trung Quốc

Ông Trần Trí Quang – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp kiến nghị Bộ Ngoại giao thông qua các cơ quan đại diện Việt Nam ở Trung Quốc tăng cường cập nhật thông tin sản xuất, thị trường, nhu cầu nhập khẩu của nước sở tại, các cơ hội thúc đẩy hợp tác và nguy cơ từ các rào cản thương mại đối với hàng nông sản, thủy sản của Việt Nam, kịp thời thông tin đến địa phương và doanh nghiệp biết để chủ động trong sản xuất, xuất khẩu.

Ông Trần Trí Quang kiến nghị Bộ Công Thương tiếp tục hỗ trợ địa phương, doanh nghiệp trong công tác xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường, tăng cường kết nối tiêu thụ nông sản, thủy sản tại thị trường Trung Quốc. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

4. Đồng Tháp kích hoạt lại 03 cơ sở thu dung, điều trị Covid-19

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu tái hoạt động đối với các cơ sở thu dung, điều trị Covid-19 gồm: Trường Quân sự tỉnh (cơ sở cũ), thành phố Sa Đéc; Khu Du lịch Mỹ Trà (thành phố Cao Lãnh) và Khu 6 tầng, Ký túc xá phường Hòa Thuận (thành phố Cao Lãnh).

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Y tế phối hợp với các đơn vị liên quan đảm bảo đầy đủ các điều kiện về nhân lực, trang thiết bị và các điều kiện cần thiết theo quy định của Bộ Y tế tại các cơ sở thu dung, điều trị trên; đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy và quan tâm vấn đề xử lý chất thải. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường bố trí nhân sự trực tại các cơ sở, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

5. Đề xuất thành lập Bệnh viện Sản Nhi và Bệnh viện Bệnh nhiệt đới

Tại Hội thảo, các đại biểu đã được nghe đề xuất và tập trung thảo luận về 03 mô hình hoạt động sản nhi gồm: Thành lập Bệnh viện Sản Nhi là bệnh viện chuyên khoa tuyến tỉnh độc lập; thành lập Trung tâm Sản Nhi; Khoa Sản, Khoa Nhi trực thuộc Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp và sự cần thiết thành lập Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Đồng Tháp, với quy mô 150 giường bệnh. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

6. Ghi nhận 352 ca mắc Covid-19 mới

Trong ngày 11/11, Đồng Tháp ghi nhận 352 ca mắc mới (tăng 78 ca so với hôm qua), trong đó có 21 ca về từ vùng dịch, 74 ca trong các cơ sở cách ly y tế, 04 ca trong cơ sở điều trị, 170 ca trong khu phong tỏa, 83 ca trong cộng đồng.

Tổng số ca mắc cộng dồn 12.201 ca. Số bệnh nhân Covid-19 hiện đang điều trị 2.406 ca. Số bệnh nhân xuất viện 93 ca trong ngày, cộng dồn 9.562 ca. 01 ca tử vong trong ngày, cộng dồn 227 ca. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

7. Triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người từ 12 đến dưới 18 tuổi

Theo đó, thời gian triển khai thực hiện từ tháng 11/2021 đến 30/3/2022. Đối tượng được tiêm là tất cả người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi đang sinh sống hoặc học tập trên địa bàn tỉnh. Dự kiến, số lượng vắc xin tiêm đủ 02 mũi là 307.250 liều.

Tổ chức tiêm theo hình thức chiến dịch tại các cơ sở tiêm chủng cố định, điểm tiêm lưu động và trường học. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

**BẢN TIN HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH
VÀ SỰ KIỆN NỔI BẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRONG NGÀY**

**Chỉ đạo thực hiện và chịu trách nhiệm nội dung
NGUYỄN CÔNG MINH**

**Biên tập
LÊ THỊ NHƯ Ý**

**Trình bày
VÕ THANH TOÀN**

CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐỒNG THÁP

Trụ sở: Số 12, đường 30/4, phường 1, thành phố Cao Lãnh

Website: www.dongthap.gov.vn

Email: banbientap@dongthap.gov.vn

Điện thoại: 02773.853949